

เส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในภูมิภาคเอเชีย กับงาน Vietjet's 'Sky Career Festival 2019'



กลับมาอีกครั้งกับงานเปิดรับสมัครพนักงานครั้งใหญ่แห่งปีของสายการบินเวียดนามเวียตเจ็ท ทางสายการบินจะมีการจัดงาน “Sky Career Festival 2019” โดยในงานนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตำแหน่งงานในสายการบินโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จริงและยังสามารถยื่นใบสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจได้ในเวลาเดียวกัน โดยงานจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอติเดย์อินน์ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท22) เวลา 8.30-17.00 น. งาน “Sky Career Festival” ของทางสายการบินเวียตเจ็ทเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะทำงานในอุตสาหกรรมสายการบิน รวมถึงผู้สมัครที่กำลังมองหางานในตำแหน่ง นักบิน ลูกเรือ วิศวกร พนักงานบริการภาคพื้นดินและตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในงานครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้คุ้นเคยกับงานของสายการบิน ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่มืออาชีพจากสายงานต่าง ๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจับฉลากบนเวทีและบุชถ่ายภาพ

ในงาน Sky Career Festival 2019 นี้ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพในการร่วมงานในองค์กรนานาชาติ ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ ไม่เพียงแต่การทำงานในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกหลากหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนาม โดยการทำงานกับเวียตเจ็ทนั้นจะทำให้ได้สัมผัสกับการเดินทางใหม่ๆอยู่เสมอและยังได้รับการฝึกฝนในหลักสูตรคุณภาพจากนานาชาติทั่วโลก

ในฐานะสายการบินนานาชาติ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจซึ่งเวียตเจ็ทนั้นให้บริการเที่ยวบินมากกว่า 135 เส้นทาง ครอบคลุม 11 ประเทศ และยังคงเดินทางขยายเครือข่ายทางการบินอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบโอกาสในการทำงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานในระดับมืออาชีพให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย ในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงานต่างๆ และสมัครงานในตำแหน่งที่หลากหลาย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

โดยงานที่ทางสายการบินได้จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว “ Vietjet Sky Career Festival 2018” นั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้ที่ทำการลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมงาน ผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า 5,000 คน และผู้สมัครหลายท่านจากงานในปีก่อนที่ได้โอกาสในการเข้าร่วมงานกับทางเวียตเจ็ท จะมาร่วมงานครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานในปีนี้ด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ง่ายๆ เพียงคลิกเข้าไปกรอกรายละเอียดที่ลิงค์

<http://bit.ly/2Iko3aq>. และพิเศษสำหรับผู้ทำการลงทะเบียนเข้างานเป็นท่านแรก จะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษจาก

ทางสายการบินในวันงาน ณ จุดเช็คอินลงทะเบียนเข้างาน “ Vietjet Sky Career Festival 2019”